



ปีที่ 41 ฉบับที่ 31 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สำนักวิทยบริการฯ ยกทัพนักเขียน

“สี่หัวใจแห่งขุนเขา”หวังกระตุ้นให้ น.ศ. รักการอ่าน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท สตาพรบุ๊กส์ จำกัด จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้ชื่อ “พบนักเขียนโรมานซ์ ฌารา และซ็อนกลิ่น จากซีรี่ย์ชื่อดัง สี่หัวใจแห่งขุนเขา” ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมยันต์ทอง หอสมุดกลาง ชั้น 6

ผศ. สมพร เรืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สัมภาษณ์ว่า ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักวิทยบริการฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือว่าเป็นการพัฒนาตนเองและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม จากสถานการณ์ปัจจุบันเราจะเห็นว่าการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย หอสมุดกลางจึงมีแนวคิดที่จะกระตุ้นการอ่านหนังสือของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เพราะเราถือว่าการจะสร้างนิสัยรักการอ่านเราจะต้องเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือที่ตนเองรู้สึกชอบ พอได้อ่านเป็นประจำก็จะทำให้เกิดความชอบในการอ่านจนเกิดเป็นนิสัยรักการอ่านเกิดขึ้น สำนักวิทยบริการฯ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักอ่านขึ้นมา โดยได้เชิญนักเขียนนวนิยายแนวโรมานซ์ที่ผู้อ่านนวนิยายให้ความชื่นชอบมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของการอ่าน การก้าวเข้ามาสู่ถนนนักเขียนของนักเขียนเหล่านี้ และสิ่งนี้เองจะเป็นตัวกระตุ้นที่ดีให้กับผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้ลงชื่อในแบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรม ณ หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน หรือสมัครโดยตรงได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณนิภาพร เรืองณรงค์ โทรศัพท์ 075809833 โทรสาร 075909832 e-mail : nipaporn_rua@nstru.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ทิศทางการศึกษาของไทยในบริบทประชาคมอาเซียน

บุญยิ่ง ประทุม

การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นประกอบด้วย 3 เสาหลัก

คือ 1) ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ APSC) ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาด้านอื่นๆ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจึงเป็นเสาหลักความร่วมมือ 1 ใน 3 เสาหลัก ที่เน้นการรวมตัวของอาเซียนเพื่อสร้างความมั่นใจเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนในอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และปราศจากภัยคุกคามด้านการทหารและภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันสูง อันส่งผลให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับตัวเองเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจโลกรวมถึงการรวมกลุ่มการค้ากันของประเทศต่างๆ อาทิ สหภาพยุโรป และเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC) มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอื้ออาหารและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ระบุอยู่ในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ ซึ่งประกอบด้วย ความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนามนุษย์ (Human Development) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building and ASEAN Identity) การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)

ในบริบทดังกล่าวมาย่อมจะส่งผลกระทบต่อทางการศึกษาของไทยในระดับอุดมศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และการแข่งขันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน ส่วนในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้เขียนมีมุมมองว่า ควรมีการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลในเชิง คือ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาควรมีนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ในการรองรับการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมา นโยบายที่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐบาลยังไม่มีชัดเจนมากนักในการนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งควรมีนโยบายในการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 1.5 เท่าแก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และ 1.7 เท่าแก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หรืออาจารย์ แต่ในปัจจุบันหาได้เป็นไปตามเจตนารมณ์เดิมที่ได้ตั้งไว้ไม่ บางมหาวิทยาลัยนั้นพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนยังมีสถานภาพที่มีความไม่มั่นคง และสุ่มเสี่ยงต่อการให้ออกจากงาน เนื่องจากยังยึดโยงอยู่กับระบบสัญญาที่ไม่มีความมั่นคง และขึ้นอยู่กับระบบการประเมินเพื่อต่อสัญญาซึ่งบ่งบอกถึงความไม่มั่นคงในอาชีพ ตลอดจนปัญหา

(อ่านต่อหน้า 2)

ทิศทางการศึกษาของไทยในบริบทประชาคมอาเซียน (ต่อจากหน้า 2)

การบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลของผู้บริหารในมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อสถานะของอาจารย์ที่ถูกเปลี่ยนไป ทำให้ศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และการเพิ่มคุณภาพการศึกษาของไทยมีความอ่อนด้อยลงไปมาก ตลอดจนยังไม่มีระบบการเสริมสร้างและสนับสนุนให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งทางด้านภาษา และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปอย่างเพียงพอต่อการรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และจากมหาวิทยาลัยในสังกัดเอง ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญส่งผลต่อการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการศึกษา รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และมีนโยบายที่ชัดเจนต่อบุคลากรทางด้านการศึกษาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

การปรับตัวด้านการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา คือ นักศึกษานั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเรียนรู้ปรับตัว และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต เช่น นักศึกษาต้องมีความสนใจและตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการรวมตัวของประเทศต่างๆ สู่ประชาคมอาเซียนในส่วนของข้อดีและข้อเสียอย่างเข้าใจ การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนซึ่งสังคมยุคใหม่จะสะท้อนความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น การเรียนรู้ของนักศึกษายุคใหม่จึงจำเป็นต้องปรับทั้งกระบวนการเรียนรู้ ปรับทัศนคติที่จะต้องตระหนักถึงความเป็นชาติ การปรับกระบวนการเรียนรู้ยุคใหม่ควรเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย อย่างคนรู้เท่าทันสถานการณ์ การสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ต่างวัฒนธรรมได้และเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน พร้อมกับสร้างโอกาสเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้องเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้มากขึ้นให้สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี

ที่สำคัญที่สุดคือ การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่น ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะว่าถ้าหากชุมชนท้องถิ่นไม่มีมาตรการหรือแผนรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก็จะทำให้เกิดความเสียหายทางด้านการแข่งขันการตลาด ตลอดจนทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และการสร้างชุมชนเศรษฐกิจอาเซียนที่จำเป็นต้องมีผู้นำชุมชนท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ให้มีความสามารถในการบูรณาการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนให้เข้ากับเศรษฐกิจโลกได้ ซึ่งต้องมีกลไกและสถาบันการศึกษาต่างๆ ในท้องถิ่นเอง ต้องมีการสนับสนุนในการประสานงานและการดำเนินการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนท้องถิ่นในอนาคต แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้และปรับตัวในการวางแผนชุมชนท้องถิ่นเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่านตรวจสอบข้อมูลประวัติที่ปรากฏในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หากมีข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (ส่วนด้านล่างของข้อมูลท่านที่ให้แจ้งข้อมูลผิดพลาด) ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชมา นนทโชติ

พิสุน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์คะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 ตรงกับวันแรม 9 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนจัดสร้างพระพุทธรูปสังฆราชภัฏนครศรีธรรมราช กำลังจะมีขึ้นอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ เดิมกำหนดจัดที่หอประชุมมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากมีงานซ้อนกัน จึงเปลี่ยนมาจัดที่ศูนย์วัฒนธรรมแทน ท่านที่ว่างเว้นจากภาระงานอย่าลืมแวะมาร่วมงานบุญงานกุศล นัดพร้อมกันที่ศูนย์วัฒนธรรม ตั้งแต่ 09.30 น. พิธีสงฆ์ 10.00 น. ถวายผ้าป่าสามัคคี 10.30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 11.00 น. เสร็จพิธีในเวลา 11.30 น. แล้วรับประทานอาหารร่วมกัน

ใกล้สิ้นปีงบประมาณกันอีกแล้ว มหาวิทยาลัยได้มีกำหนดขีดเส้นในการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ทุกโครงการ ให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งชุดเบิกไปยังงานการเงินภายในวันที่ 10 กันยายน 2555 และเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการส่งชุดเบิก ขอให้จัดส่งชุดเบิก (ฉบับถูกต้องสมบูรณ์)ไปยังหัวหน้างานการเงินโดยไม่ต้องผ่านหน่วยตรวจสอบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อีกเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงของสิ้นปีงบประมาณ นั่นคือการเกษียณอายุราชการ ปีนี้มีคณาจารย์ และข้าราชการ เกษียณอายุราชการจำนวน 8 ท่าน คือ ผศ.ศรีสุดา ธิติโสภี ผศ.ดร.วิจิตร งามจิตร ศิริจิรกาล ผศ.ดร.หัสชัย สิทธิรักษ์ ผศ.ดิเรก ศรีณพงษ์ ผศ.ยินดี เจ้าแก้ว อาจารย์จิดน ฉิมพงษ์ อาจารย์สุชาติ ปิยะกาญจน์ และคุณจินตนา ภิรมยาภรณ์ มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงานมุทิตาकारวะ ในวันศุกร์ 14 กันยายน 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

มาต่อที่เรื่องนำยินดีของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการอุตสาหกรรม รายแรก นายชินภัทร์ ยูโซะ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ ศอ.บต. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สถานที่ศึกษา University Mahamadiyah Prot. DR.Hamka Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย กำหนดเดินทางไปการศึกษา 30 พฤษภาคม ปีหน้า

รายที่สอง นายวรวรรณ นิลเต๊ะ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ปัจจุบันได้เล่นฟุตบอลอาชีพ AIS ลีกโซนภาคใต้ประจำฤดูกาล 2012 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ทำการแข่งขันกับทีมหาดใหญ่เอฟซี ผลปรากฏว่า นครศรีธรรมราช เอฟซี เอาชนะไปด้วยผลประตู 2 ต่อ 1 และนายวรวรรณ นิลเต๊ะ ได้ทำประตูชัยให้แก่ทีมนครศรีธรรมราช เอฟซี เอาชนะหาดใหญ่มาได้และนัดต่อไปจะไปแข่งขันกับทีมพังงา เอฟซี ในวันเสาร์นี้อีกด้วย “เทคโนโลยี” เป็นอีกคณะที่มีบุคลากรและนักศึกษาสร้างชื่อให้ชื่นใจอยู่บ่อยๆ นำยินดี นำยินดี

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคมให้คิด ได้ชีวิตเป็นสุข “ทำดีลับหลัง แม้ไม่มีใครเห็นว่า ดีกว่า...ทำดีเอาหน้า แต่ลับหลังไม่มีอะไรดี” สวัสดิ์คะ